



ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

๑. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๖ จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร งดการเดินทางข้ามจังหวัดและให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ ให้คนบติหรือรองคณบดีมอบหมายงานให้บุคลากรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็น

๒. ให้สาขาวิชาดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา โดยปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอน การสอบและกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม และให้งดใช้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องซ้อม ห้องสมุดของวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายของมหาวิทยาลัย

๓. ให้งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และกิจกรรมประเภทอื่นที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า ๕ คน ยกเว้นพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ทั้งนี้ ส่วนงานจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด อนึ่ง หากส่วนงานในพื้นที่ที่มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๕ คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ให้ส่วนงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์